



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๖)
ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๓๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เรียน เลขาธิการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง บจ.เรียล ทิวเจอร์ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผมได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในส่วนหมายเหตุของวาระดังกล่าว ดังนี้

๑. ระเบียบวาระนี้ สำนักงาน กสทช. เพิ่งส่งเอกสารเพื่อขอความเห็นจากกรรมการ กทค. ในชั้นกลั่นกรองเมื่อเย็นวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งกรรมการ กทค. ตัดภารกิจพิจารณาโยบายประจำปี ที่พหุฯ และสำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้รับความเห็นกลั่นกรองจากกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล โดย กทค. แต่กลับนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กทค. ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยไม่มีความเห็นกลั่นกรองจากกรรมการ กทค. ผู้รับผิดชอบหลัก

๒. ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมนั้น ต้องมีการพิจารณาความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้งานโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยว่า โครงข่ายของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ มีความจุโครงข่ายเพียงพอ สอดคล้องกับจำนวนเลขหมายที่ขอจัดสรรเพิ่มเติมหรือไม่ หากผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ มีแผนการขยายโครงข่ายเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. ย่อมสมควรติดตามกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาคุณภาพการใช้บริการกับผู้บริโภค

๓. ในประเด็นหมวดเลขหมายที่จัดสรร เมื่อมีการจัดสรรเลขหมายในหมวด ๐๙ จนหมดแล้ว หากจะนำเลขหมายคงเหลือที่จัดอยู่ในกลุ่มเลขหมายสวยที่กันไว้เพื่อการจัดประมูลมาจัดสรรต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ให้บริการหรือผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายฯ รายอื่น และตามประกาศ กทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม ได้กันหมวดเลข ๐๑ ไว้เพื่อเป็นเลขหมายสำรองแล้ว จึงยังไม่จำเป็นต้องใช้หมวดเลขหมายสวย ดังนั้น ในกรณีนี้จำนวนเลขหมายที่ต้องจัดสรรอีก ๑๖๐,๐๐๐ เลขหมาย เห็นชอบให้จัดสรรตามจำนวนที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็น เพียงแต่รอพิจารณาว่าจะนำมาจากหมวดเลขหมายใด”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการให้สำนักงาน กสทช. นำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๕.๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)
กสทช.